

กยท.เตือนสวนยางเร่งแจ้งสิทธิ รับเงินช่วยเหลือภายใน 29 ก.พ.

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ โดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียน

คนกรีดยางกับ กยท. ซึ่งเริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้ กยท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รีบมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 662,885 ครัวเรือน โดยกยท.จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 222,576 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 212,251 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.16 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือจะประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ รีบแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้

กยท. ย้ำชาวสวนยางเร่งแจ้งสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ภายใน 29 ก.พ.

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 14:46:50 น.
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ กยท. เริ่มจ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2558 ล่าสุด ขณะนี้ กยท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รีบมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท. เนื่องจากใกล้สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้วในวันที่ 29 ก.พ.นี้

ปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 662,885 ครัวเรือน โดย กยท. จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 222,576 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 212,251 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.16 พันล้านบาท (ณ วันที่ 19 ก.พ.59) ส่วนที่เหลือจะประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 2559

อินโฟเควสท์ โดย นิสารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์:

rachada@infoquest.co.th--

กษ.7.5หมื่นล. งบภัยแล้ง3พันล. เสนอกรม.วันนี้ กยท.เคาะผู้ว่าฯ

“สมคิด” ชง 2 มาตรการปฏิรูป
เกษตร 7.5 หมื่นล้านบาทเข้ากรม. วันนี้
พร้อมขอไฟเขียวงบเพิ่ม 3 พันล้าน
ช่วยภัยแล้งขณะที่ กยท. เคาะชื่อ
ผู้ว่าฯ ใหม่พร้อมนี้ ด้านแบงก์กสิกร
ไทย ชี้ราคาน้ำมันลดต่ำ ทำกระทบ
รายได้ชาติผลิตน้ำมัน กัดดันการ
ส่งออกไทยและภาคท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายสุรพล
จารุพงษ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผย **อ่านต่อหน้า 6**

กษ.7.5หมื่นล.

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันพรุ่งนี้ (23 ก.พ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอให้ที่ประชุม
ครม.อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ3,000ล้าน
บาท สำหรับมาตรการภายใต้โครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ตามมาตรการที่ 4 การเสนอโครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อ
บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ให้เกษตรกรนำไปพัฒนา
เรื่องการเกษตร อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ถนอมอาหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละชุมชน รวมทั้งการชดเชยดอกเบี้ย การกักเก็บน้ำ
ส่วนความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการฯแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอน
ต่อไปคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะ

ประชุมเพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในวันพรุ่งนี้(24ก.พ.)
นี้ก่อนส่งรายชื่อผู้ว่าการฯให้กับพล.อ.ฉัตรชัยสุภักดิ์
ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับทราบ ก่อนเสนอ
เข้าสู่ที่ประชุม ครม. อนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการปาฐกถาเรื่อง
“โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตาม
แนวทางประชารัฐ”ว่า เขาจะเสนอ 2 มาตรการเพื่อการ
ปฏิรูปการเกษตร ต่อครม.ในวันอังคารที่ 23 ก.พ.นี้
โดยจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร
ในวงเงินรวมประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท

โดยมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย การปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรไทย โดยให้
ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้
เกษตรกรนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพืชในการเพาะปลูก
มาตรการนี้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา และแม่กลองรวม 26 จังหวัด จำนวนราว
1 แสนราย

ขณะเดียวกัน จะมีมาตรการยกระดับการผลิต
แปรรูป และเพิ่มมูลค่า โดยจะให้ ธ.ก.ส.และ ธ.ออมสิน
ปล่อยสินเชื่อในวงเงิน 6-7 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้
สร้างเอสเอ็มอีเกษตรอุตสาหกรรม

“วันอังคารนี้ จะมีโครงการเข้ากรม. 2 เรื่อง เห็น
การปฏิรูปเกษตรทั้งหมดจะทำเพื่อสร้างอนาคตให้กับ
เกษตรกร”

ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า การอ่อน
แรงของเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศของผู้ค้าน้ำมัน
โดยสหประชาชาติและอาเซียนอินโดนีเซียและตะวันออกกลาง
จะส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของไทยในปี 59 เฉลี่ย
ความเสียหายมากขึ้น โดยคาดว่าส่งออกไปยัง
ประเทศผู้ค้าน้ำมันในปีนี้จะหดตัวราวร้อยละ 8 - 17 ต่อ
เนื่องจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 17.6 กระทบต่อ
สินค้าอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ อาทิ สินค้า
ยานยนต์ เม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรกล
นอกจากนี้ภาคท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศผู้ค้าน้ำมัน
อาจจะมึดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จากแรงกดดันทาง
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในภาพรวมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 19.4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่
เดินทางมาไทย หรือคิดเป็นจำนวน 5.8 ล้านคน ในปี 58
นำโดยชาวมาเลเซีย ตามมาด้วยรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย และ
อินโดนีเซีย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซีย น่าจะชะลอตัว
ต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมัน ซ้ำเติมปัญหา
เศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ ขณะที่ชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย
อาจจำกัดการใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนำเข้าน้ำมันจากต่าง
ประเทศซึ่งมีราคาต่ำลง จะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตของไทย แต่
ในทางตรงกันข้าม ผลลบที่เกิดต่อราคายางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ราคาอิงกับน้ำมัน
เป็นปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกรไทยในขณะนี้ และ
กระทบการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของไทย (น้ำมัน
สำเร็จรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก) ซึ่งหากสถานการณ์ยืดเยื้อ
ยาวนานออกไป อาจเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการส่งออก
ของไทยไปยังตลาดต่างๆ ในปี 59 ต่อเนื่องจากปี58 โดย
การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ15ของ
การส่งออกทั้งหมดของไทย

กยท. เตือนเกษตรกรช่วงภัยแล้ง เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้สวนยาง พร้อมแนะนำการดูแลสวนยางในช่วงปิดกรีต

- ThaiPR.net 19 ก.พ. 2559

กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--การยางแห่งประเทศไทย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่คาดการณ์ว่าน่าจะมี ความรุนแรง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ ที่อาจขาดแคลนน้ำจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งในช่วงแล้งเป็นช่วงที่อากาศร้อน และมีแสงแดดแรง เป็นสาเหตุทำให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน โดยควรจัดการสวนยางอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การกำจัดวัชพืชในสวนยาง พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากวัชพืช หญ้าคา หรือ ฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งการจัดการและหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้

"พี่น้องชาวสวนยางควรการทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3 - 5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้"

นอกจากนี้ แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางพารามีรอยไหม้ เกษตรกรสามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กลั้ว และ สับปะรด ก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีตอีกทางหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขอคำปรึกษาการดูแลสวนยาง และข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย ในทุกพื้นที่ใกล้บ้าน นายเชาว์กล่าวทิ้งท้าย

จ.นครพนม สรุปผลการซื้อขายโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ 19 ก.พ. 2559

จังหวัดนครพนม สรุปผลการซื้อขายโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ

นายอโณทัย จุงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมเปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม รับซื้อขายตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครพนม การรับซื้อ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดนครพนม เปิดจุดรับซื้อขาย 13 จุด ยอดสะสมเปิดจุดรับซื้อขายเกษตรกรนำน้ำยางมาขาย 553 ราย น้ำหนักยางสด 101,521.62 กิโลกรัม น้ำหนักยางแห้ง 58,231.65 กิโลกรัม เกษตรกรนำยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 มาขายจำนวน 11 ราย น้ำหนัก 1,554 กิโลกรัม ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วจำนวน 564 ราย เป็นเงิน 2,417,426.65 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิรพ จันทฤทธิ์ ผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สวท.นครพนม

จ.มุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 19 ก.พ. 2559

วันนี้(19 ก.พ.59) ที่โรงเรียนบ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการเกษตรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรสู่เกษตรกร จากหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ **คลินิกยางพารา** และคลินิกเสริมจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตผลรายได้ได้อย่างยั่งยืน อันจะเกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ ต่อไปโดยมีประชาชนเข้าร่วมชมงานและใช้บริการ จำนวนกว่า 500 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น มอบถุงยังชีพ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มอบทุนการศึกษา การจัดแสดงสาธิตและจำหน่าย สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาววดี อัมไพพันธ์ ผู้เรียบเรียง : พิชิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ยันแก้ไม่ได้ล็อก 7 บริษัทผลิต

กยท.ไม่จ้อหาก‘ไทยฮั้ว’ไม่ร่วม/ข้าวถุงช่วยยางขอแก้สัญญา

“ชาว” ยันซิโนเคมล็อก 7 บริษัทรับจ้างผลิตยาง 2 แสนตันป้อน แก้ไขสัญญาไม่ได้ ไม่จ้อ “ไทยฮั้ว”หากไม่ร่วม ขณะยอมรับจ่ายเงินช่วย สวนยาง 1.5 พันบาท/ไร่ ล่าช้ามาก งงกว่า 2 แสนรายยังไม่เข้าร่วม เร่ง แจ้งสิทธิ์ก่อนหมดเขต 29 ก.พ.นี้ ขณะที่ข้าวถุงแจกชาวสวนยาง โรงสี ภาคได้รับช่วงผลิตรอเก็บ สมาคมข้าวถุงขอแก้ร่างสัญญาผลิตถุงละ 25 กก. ส่งมอบใน 90 วันหลังลงนาม 3 จ.ชายแดนใต้ส่งมอบจังหวัดละ 1 จุด

จากสัญญาการซื้อขายยาง 2 แสน ตันแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีระหว่างการยาง แห่งประเทศไทย(กยท.)ของไทยกับเครือ ชิโนเคมจากจีนที่จะมีการส่งมอบยางใน ล็อตแรกจำนวน 1.66 หมื่นตันในเดือน เมษายนนี้ โดยในสัญญาระบุให้ 7 บริษัท เอกชนเป็นผู้รับจ้างผลิตป้อนให้กับติดตั้ง กล่าว่า

อย่างไรก็ตามล่าสุดนายหลักชัย กิตติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) (บมจ.) 1 ใน 7 บริษัทที่ถูกระบุชื่อได้เสนอแนะให้ กยท.แก้ไขสัญญากับชิโนเคมโดยเพิ่ม สหกรณ์ชาวสวนยางที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลในการตั้งโรงงานแปรรูปที่ มีมาตรฐานสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้หย้อยางของสหกรณ์มีโอกาสได้โก อินเตอร์ และสร้างผลประโยชน์ให้ตกกับ สมาชิก ขณะที่ช่วยลบบข้อครหาสัญญา ครั้งนี้เื้ออกกับเอกชน รวมถึงถูกเพ่งเล็ง จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ด้วย

เรื่องนี้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เจื่อนไขสัญญาดังกล่าวเป็นความต้องการ ของผู้ซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้ หาก ทางไทยฮั้ว ไม่ร่วมก็ยังมีอีก 6 บริษัทที่



• เชาว์ นสวอาวุธ

จะเป็นผู้รับจ้างผลิตให้ ประกอบด้วย บมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี, บริษัทเซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด (บจก.), บจก.วงศ์บัณฑิต, บจก.ทองไทยรีบเบอร์, บจก. บี.ไรท์.รีบ เบอร์ และบจก.ยางไทยปักษ์ใต้ (เด็กบี ห้าง)แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันชั้น3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 อีก 5 หมื่นตัน

ขณะที่ในโครงการจ่ายเงินช่วย เหลือ 1.5 พันบาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่

ให้กับเจ้าของสวนและคนกรีดยางจนถึง ณ เวลานี้ยอมรับว่ามีความล่าช้ามาก เนื่องจากมีกระบวนการที่ยังยากจริง เพราะ อยากรให้มีความรัดกุมและถูกต้อง โดย โครงการนี้จะสิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์การ เข้าร่วมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ล่าสุด ยังเหลือคนที่ไม่เข้าร่วมกว่า 2 แสนราย จากที่ตั้งไว้ประมาณ 1 ล้านราย จะมีการ ประเมินอีกครั้งว่าจะต่อเวลาให้หรือไม่

(การจ่ายเงินช่วยเหลือ ชาวสวนยาง ณ 9 ก.พ. 59 จ่ายช่วยเหลือแล้ว 4.34 แสนครัวเรือน เป็น เงิน 3.16 พันล้านบาท)

ด้านโครงการข้าว ถุงแจกชาวสวนยางเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน จากราคายางตกต่ำ นาย สุทธิพร กาศสุวรรณ นายก สมาคมโรงสีข้าว และ กลุ่มชาวภาคใต้ กล่าว ถึงความคืบหน้าว่า เมื่อ เร็วๆ นี้ได้มีการหารือกับ กับสมาคมผู้ประกอบการ ข้าวถุงไทย แต่ยังไม่ ได้มีการเซ็นสัญญารับช่วง ผลิต เพราะทางสมาคม ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

จะต้องเซ็นสัญญากับ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ก่อน จากนั้นจึงจะมาทำสัญญา ช่วงต่อได้ ปัจจุบันได้มีการแจ้งว่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนข้าวถุงใหม่ จากขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม เป็นขนาดถุงละ 25 กิโลกรัม ทำให้เป้าหมายการผลิตลดลงจาก 4.01 ล้านถุง เหลือ 8.02 แสนถุง

“ราคาเนื้อข้าวที่บรรจุเป็นข้าวใหม่ กิโลกรัมละ 12 บาท บวกค่าปรับป่วง 1.50

บาท เท่ากับ 13.50 บาท หรือประมาณ
ต้นทุนข้าวสารตันละ 1.35 หมิ้นบาท ดัง
นั้นข้าวที่บรรจุถุง 25 กิโลกรัม ราคา
ประมาณถุงละ 337.50 บาท ส่วนที่เหลือ
36.16 บาทต่อถุง เป็นค่าขนส่ง ค่าภาษี
และกำไรของผู้ประกอบการ ซึ่งราคานี้
ทางโรงสีก็รับได้ 'ไม่มีปัญหา'

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์
เผยว่าล่าสุดนางโสพรรณ มานะธัญญา
นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
มีความประสงค์จะขอแก้ไขร่างสัญญาใน
การจัดทำข้าวบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารากับ อคส.ใหม่ที่
สำคัญคือ ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการบรรจุ
ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 8.02 แสนถุง,ขอ
แก้ไขระยะเวลาส่งมอบจากภายใน 3 เดือน
(ม.ค.-มี.ค.59) เป็นให้แล้วเสร็จภายใน
90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ส่วน
พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส) ส่งมอบจังหวัดละ 1 จุด

👁️👁️ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ที่รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้กระทรวงการคลัง กับมหาดไทย ไปหาแนวทางว่าจะสามารถนำเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 2 แสนล้านบาท มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับท้องถิ่นได้หรือไม่ ใกล้ความจริงแล้ว ล่าสุด รองนายกฯ สมคิด ดอดเข้าหารือกับ มท.1 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ปรากฏว่ามหาดไทยรับในหลักการ แนวคิดดังกล่าว แต่ขอพิจารณารายละเอียดว่า จะสามารถใช้เงินที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งเมืองพัทยา กับกรุงเทพมหานคร สะสมไว้ในคลัง มาพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนและด้านใดบ้าง

👁️👁️ **เขาวี ทองอาวุธ** ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า หลังโครงการรับซื้อยาง 1 แสนตัน แก้ปัญหาราคายางตกต่ำที่ กก.ละ 45 บาท สำหรับยางแผ่นดิบไม่เวิร์ก หลายสัปดาห์ผ่านไปเพิ่งซื้อผลผลิตยางได้ 2 พันตัน วงเงินรับซื้อรวม 90 ล้านบาท ล่าสุด กยท.ได้ยกเลิกจัดซื้อยางบางจุดจากที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ 459 แห่งบางส่วนแล้ว เนื่องจากเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง และผลผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมือเกษตรกรแล้ว ขณะที่ราคาซื้อขายยางในตลาดซื้อขายอย่าง ตลาดกลางยางพาราขนาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบ

38.88 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 41.51 บาท/กก. และราคา FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 45 บาท/กก.

👁️👁️ **พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 15 ก วันที่ 16 ก.พ. 2559 ออกประกาศ กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 โดย ร.มว.คลัง **อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์** อดี้อธิบดีกรมการคลัง ตามความใน มาตรา 5 และ 14 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกฯ กฎกระทรวง สำคัญคือ ให้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก มี 1.อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในประเทศไทย 2.หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 3.เงินฝากหรือเงินอื่นใดซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่รับเงินนั้นไว้ 4.ยานพาหนะที่จดทะเบียนในไทย ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.พ. 2559

👁️👁️ **สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)** จะจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด **"ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้"** 5-27 มี.ค. 2559 นี้ เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมจำหน่ายมาร่วมงาน พร้อมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมขาย และฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความรู้และพัฒนาอาชีพ สนใจแวะเยี่ยมชมงานได้

บุคคล แห่งหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา...■■■ กลับมาประเทศไทยแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา เมือง Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา...■■■ โอเค! ผู้นำประเทศไทย สามารถเทียบชั้นไม่แพ้ผู้นำอื่น ๆ ทั้งในการเจรจา การแสดงวิสัยทัศน์...■■■ ก็หึ่งกันว่าบาร์ด โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ ตามต่อนายกรัฐมนตรีไทย ให้ร่วมลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership) หรือ TPP ที่ก่อนหน้านี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ปูทางลือขบไว้แล้ว...■■■ แต่ช้าก่อน!! รัฐบาลต้องฟังความเห็นในหลายๆ ด้าน และไปดูประสบการณ์เพื่อนบ้านที่ไปลงนามใน TPP อย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กำลังอึดอัดเพราะพลาดไปแล้ว โดยเฉพาะเวียดนาม ที่ระบบเกษตรกรรม (หมู เห็ด เป็ด ไก่) กำลังจะเจ๊งเนื่องจากถูกสินค้าประเภทนี้จากสหรัฐที่มีต้นทุนต่ำกว่าดัมพ์เข้ามาขายในเวียดนาม ผู้ผลิตในท้องถิ่นก็อยู่ไม่ได้...■■■ ครัว อเมริกา เป็นหัวใจในการผลักดัน TPP ก็เพื่อต้องการระบายสินค้าเขา แต่เราอาจจะได้บ้างในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ...■■■ หากด่วนตัดสินใจทางเงินและรัฐเซียอาจจะเคืองเขาก็ได้...■■■ โดนเข้าไปเต็ม ๆ ชนิดที่บริษัทประกันภัยไม่รับเคลม กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แผลงผลการตรวจสอบรถยนต์โบราณ ยี่ห้อเมอร์เซเดส เบนซ์ ทะเบียน ขม 99 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถจอดประกอบที่อยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จพระช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช...■■■ และสรุปว่าผิดกฎหมาย 4 ขนตอน อธิบายง่าย ๆ ก็เป็นรถเถื่อนรถหนีภาษี ปลอมใบอนุญาต...■■■ ครัว!!! รถเบนซ์ ขม 99

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นนครกรรมมหากษัย ขมยิ่งกว่าบอระเพ็ด
โลกติเตียนต่างพร้อย โอกาสไปถึงดวงดาวของสมเด็จพระสังฆราช
ลงแล้ว...■■■ จะว่าไปแล้วสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ดีนั้นจะซีเบนซ์หรือ แต่
ไม่ยอมขจัดใจลูกศิษย์คนใกล้ชิดที่คอยปรนนิบัติ รับประทานจึงต้อง
เจอกับชะตากรรมแบบนี้...■■■ ก็ไม่รู้ว่ามีมหาเถรสมาคม (มส.) จะ
เรียกประชุมแล้วเพิกถอนมติฉบับ ที่สนับสนุนสมเด็จพระสังฆราช เป็นสังฆราช
พระองค์ใหม่หรือไม่ เพราะถ้า มส.ไม่ทำอะไรสักอย่าง วงการผ้าเหลือง
ก็จะบอบช้ำไปมากกว่านี้...■■■ จับตัววันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์นี้
ไว้ให้ดี โดยเฉพาะที่พุทธมณฑล ที่คณะสงฆ์จากทั่วสารทิศ จะมา
ชุมนุมเพื่อประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา แต่อาจมี
เหตุแทรกซ้อนประเด็นรถเถื่อน และการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใหม่ก็ได้...■■■ ก็แค่เตือนไว้อย่าให้ซ้ารอย เหตุการณ์พระลี้ก
คอตหาร เมื่อเร็วๆ นี้ จนเป็นข่าวฉาวไปทั่วเมือง...■■■ บรรทัดนี้เกาะติด
การสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเป็นการสรรหา
ครั้งที่ 3 แล้ว ฟันธงได้เลยว่า ต้องเปิดรับสมัครใหม่ เป็นรอบที่ 4...■■■
บรรดาแกนนำชาวสวนยางก็จ้องซ้าแหละเรื่องนี้อยู่ถึงขั้นอาจต้องไปยื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกหน...■■■ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรฯ ต้องคิดหนัก เรื่องยางพาราเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ
เป็นตัวสำคัญในการนำเงินเข้าแผ่นดิน...■■■ ก็มีทางออกหากสรรหา
ตัวผู้ว่าฯกยท.ไม่ได้ ทางนายกรัฐมนตรีสามารถใช้คำสั่ง คสช.แต่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ได้ทันที...■■■
พลทหารสุริยา ช่างบุตร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ
ที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน เสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการโดนระเบิดที่ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส...■■■ กองทัพอากาศพิริคน้ำศพอย่างสมเกียรติชายชาติ
ทหาร พร้อมมอบเหรียญดวงพระจันทร์ และเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่
ครอบครัว...■■■ และส่งกลับ วีรบุรุษนักรบ พลทหารสุริยา ช่างบุตร
ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ “มือปราบ” ขอการวะ
ในความหาญกล้าและเสียสละ...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

ข่าวเด่น ทั่วไทย

เตือนชาวสวนแจ้งสิทธิรับเงิน

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งเตือนชาวสวนยางพาราทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกับ กยท. ขอให้เร่งแจ้งสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 29 ก.พ.นี้ ในปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวน 662,885 ครัวเรือน โดย กยท.จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือน

ตามสอศ.ตะลุยดินกำเนิด 'ข้าวสังข์หยด' แวะฟาร์มโคนมที่วิทยาลัยเกษตรพัทลุง



วิกรม พงศ์จันทร์เสถียร (ซ้าย) ลงพื้นที่ตรวจแปลงสาธิต



สุรัตน์ อัดตะ

พัทลุงได้ชื่อว่าเมืองข้าวอันน้ำดีกำเนิดของข้าวสังข์หยด ข้าวโอซีพันธุ์แรกของไทย ไม่เพียงข้าวเท่านั้นที่โดดเด่นแต่ยังมีอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมที่เกษตรกรชาวพัทลุงนิยมเลี้ยงควบคู่ไปกับการทำนาข้าวและสวนยางพารา “**ห้องโลกเกษตร**” อาทิตย์นี้ถือโอกาสลงได้กับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำโดยสุนันทา พลโภชน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอศ.และคณะ ไปสัมผัสต้นกล้าเกษตรกรเมืองอยู่ข้าวที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง บ้านควนกฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง พร้อมติดตามงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน “**เกษตรสงขลา ดินแดนเจ้าฟ้า อาชีวเกษตรแฟร์ 59 สูสากล**” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัษฎา จ.สงขลา

ก้าวอย่างแรกลงพื้นที่เมืองพัทลุงยังคงสัมผัสได้กับกลิ่นอายปลายฝน ก่อนอ้อมรอยมือกลางวันที่ร้านอาหารของวิทยาลัยด้วยอาหารพื้นเมืองในหลากหลายเมนู แต่ที่ขาดไม่ได้คือการได้ลิ้มลองข้าวสังข์หยดอินทรีย์ฝีมือของนักศึกษาที่ร่วม

กันปลูกจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เด่นส่งขายทั่วโลก จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการวิทยาลัย “**วิกรม พงศ์จันทร์เสถียร**” ถึงภารกิจต่างๆ แต่ที่โดดเด่นเป็นความร่วมมือแบบทวิภาคีปลูกคู่กับเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตนักศึกษาในระดับ ปวส.ป้อนสู่ฟาร์มเลี้ยง ที่วิทยาลัยและเครือข่ายได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำหลักสูตรในสาขาสัตวศาสตร์ ระหว่างที่ศึกษาปริญญาตรีจะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการก็จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาทด้วย หลังจากจบการศึกษาก็จะเข้าทำงานในฟาร์มปลูกสัตว์ในเครือข่ายทันที จนถึงขณะนี้การร่วมมือทวิภาคีดังกล่าวดำเนินการมา 3 ปีแล้ว

ไม่เพียงสาขาสัตวศาสตร์เท่านั้นที่ทำทวิภาคี ส่วนสาขาพืชยังได้ร่วมมือกับบริษัท อาร์แอนดี ดี เกษตรพัฒนาในการศึกษาวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน ส่วนข้าวได้ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ยางพารา ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และไม้ดอกไม้ประดับร่วมกับบริษัทส่งออกในการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนจะจบการศึกษาออกมาทำงานจริงๆ นอกจากนั้นยังมีการลงนามความร่วมมือของคณาจารย์บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแปลงเกษตรกร วิทยาลัยใหม่บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่เพื่อใช้สำหรับศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ หลังได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากผู้อำนวยการ



สุนันทา ขณะให้อาหารโคนม



เมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด

การ จากนั้นทั้งหมดลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ เริ่มจากสำรวจพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ อ.คิชฌา กาญจนจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวจัดเตรียมไว้ มีทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดั้งเดิม อาทิ ข้าวสังข์หยด และเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ ได้แก่ ข้าวเล็บกิสต้า ข้าวเมล็ดฝ้าย ข้าวดำหอมและอีกหลายสายพันธุ์ที่ถูกลืมเลือนหาย พร้อมแกะเกี่ยวข้าว อุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวดั้งเดิมของชาวนาในภาคใต้ด้วย หลังรับฟังที่มาที่ไปของข้าวแต่ละสายพันธุ์จาก อ.คิชฌา จากนั้นเดินทางไปยังจุดต่อไปเป็นแปลงเกษตรกรขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เต็มไปด้วยพืชท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่ปัจจุบันพบเห็นได้ยากมากแล้ว

จากนั้นจึงเดินทางไปยังโครงการสหกรณ์โคนมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและสหกรณ์โคนม



หม้อข้าวหม้อแกงลิง

พัทลุง จำกัด สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และเป็นแหล่งรวบรวม พันธุ์โคเนมของสมาชิก ตลอดจนผลิตน้ำมันดิบส่ง ให้สหกรณ์โคเนมพัทลุง วิสุทธิ ธรรมเพชร นายก องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง แจง รายละเอียดระหว่างนำเยี่ยมชมฟาร์มโคเนมแห่ง นี้ โดยระบุว่าขณะนี้ อบจ.ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรฯ และสหกรณ์โคเนมพัทลุง กำลังดำเนินการในส่วน ต่างๆ ให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปีหน้าด้วย

เราใช้เวลาในการตระเวนเยี่ยมชมตามจุด ต่างๆ ของฟาร์มโคเนม ก่อนจะมายังจุดสุดท้าย คือบ้านของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จใน การนำองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้จนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีสำหรับนาย เอกพงษ์ ขุนทอง นักศึกษาระดับ ปวช.สาขาพืช ศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 ปี ช้อนจากโครงการชีวิตดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. โดยใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ในบริเวณบ้าน พักอาศัยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทั้งปลูกผัก ไม้ผล ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เลี้ยงสุกรพันธุ์ พื้นเมือง และไก่ไข่ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300-500 บาทต่อวัน

วันรุ่งขึ้นทั้งหมดได้เดินทางต่อมาที่วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อมาดูความพร้อมการจัดงาน “เกษตรสงขลา ดินแดนเจ้าฟ้า อาชีวเกษตรแฟร์ 59 สูสากล” ที่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ซึ่ง เป็นวันเดียวกับผู้แทนสำนักพระราชพิธีการและ รองเลขาธิการ สอศ. “ดร.ชาญเวช บุญประเดิม” ตลอดจนตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจ พื้นที่เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 37 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ด้วย

เกษตรกรพึ่งพา โค่นยาง10ไร่ ทำเกษตรทางรอด

พึ่งพา : นายสุทธิโชค ทองชุนนุฒ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อดูแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบางทองต.บางทองอ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่หอการค้าและสหกรณ์กองทุนสวนยางบางทองจำกัด เข้าไปส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาหลังจากราคายางพาราดตกต่ำจากเดิมเกษตรกรมีสวนยางประมาณ50ไร่ หลังจากนั้นได้โค่นยางพาราออกในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริสชี้แนะแนวทางเปลี่ยนจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวให้เป็นพืชเกษตรผสมผสานเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนี้เริ่มสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วจากนั้นได้เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่บ้านกลาง ม.1 ต.บางทอง ที่เกษตรกรได้ใช้พื้นที่ 1 ไร่ ตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีแบบไม่ต้องง้อกับราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ

ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากการทำหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และเล็งเห็นถึงศักยภาพสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้วางรากฐานมาเป็นระยะเวลายาวนานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการบริโภคโดยยึดหลักการในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนหรือกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หอการค้าไทยจึงได้จัดทำโครงการ 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย1สหกรณ์การเกษตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก โดยมีหอการค้าจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย





ตรวจสอบสทกรณรับซื้อยางพารา... นายปริญญาเพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายจิรศักดิ์ เงินเลี้ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนขี้เหล็ก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเกษตรกรนำยางมาจำหน่าย 400 คน รวบรวมยางได้กว่า 3 ตัน โดยมีนายสุดที่รัก เต๊ะโล๊ะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้


๗ บิกเกชตราเถิง ย้ายขำมกรม หวังบูรณาการ

โพสค์ทูเคย์ - รมว.เกษตรา เตรียมย้าย
ผู้บริหารขำมกรม หวังให้ร้งงานรอบด้าน
เมื่อขึ้นไปบริหารจะได้ทำงานบูรณาการ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะสลับ
ตำแหน่งผู้บริหารระดับรองอธิบดีกรม เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้งานในกระทรวงเกษตรฯ
เพราะผู้บริหารจะได้เตรียมตัวเป็นผู้บริหาร
ที่จะต้องมีการบูรณาการ และมีความรอบรู้
งานเกือบทั้งหมด ไม่ใช่มีความรู้เป็นแห่ง
แบบแยกส่วน

“เรื่องนี้เป็นแนวคิดทหาร เมื่อภัยคุกคาม
มาในรูปแบบใหม่ เราไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์
ที่เข้ากำลังเข้ามายึด แต่เป็นการเข้ามายึด
โดยเศรษฐกิจ หากไม่มีการพัฒนาองค์กร
จะอยู่ลำบาก รองอธิบดีจะเป็นกำลังสำคัญ
ของกระทรวง ที่จะต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์
ในการทำงาน ดังนั้นจะทำงานเป็นแห่ง
ไม่ได้ ต้องละลายการบริหารแบบแห่ง”
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

“ทหารอยากให้งานสำเร็จ ทุกคนคาดหวัง
หวังว่าทหารจะเข้ามาแก้ไขสำเร็จทุกเรื่อง
ทำให้ต้องเข้มงวดในการทำงานของข้าราชการ
กระทรวงเกษตรฯ แต่ในใจไม่มีอะไรกับ
ข้าราชการ เห็นได้จากวันก่อน ประชุม
ยวงพารา มีตัวแทนเกษตรกรต่อว่าคน
กระทรวงเกษตรฯ ไม่ดี ทำให้รู้สึกโกรธมาก
ขอให้เกษตรกรหยุดพูด เพราะรู้สึกไม่พอใจ
และรู้สึกโกรธ เพราะผมรักกระทรวง
เกษตรฯ” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้าน นายอนันต์ ลิลลา ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การโยกย้าย
ข้าราชการขำมกรมอาจจะทำให้การทำงาน
ไม่ตรงกับสายงาน ส่งผลให้ขาดการยอมรับ
ของข้าราชการในกรมนั้นๆ ขณะเดียวกัน
ข้าราชการที่โดนย้ายอาจรู้สึกได้ว่าเป็นการ
โดนลงโทษมากกว่าเป็นการได้เรียนรู้งาน
และที่สำคัญผู้บริหารระดับอธิบดีอาจไม่
เรียกใช้งาน ทำให้กระทบกับการเติบโตใน
ระบบราชการได้ 

อบจ.สุราษฎร์ทุ่ม100ล.ทำถนนยางพารา

สุราษฎร์ธานี : นายทงศักดิ์ ทวีทอง นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตำบลธัญคามวารีดำบลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,251,000.- บาท ถือเป็นสายแรกในพื้นที่เลยก็ได้

นายทงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2559 อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้ผ่านงบประมาณ กว่า 100 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก จำนวน 22 สายด้วยกัน ที่จะนำร่องใช้ยางพาราทำถนน คาดใช้ไม่น้อยกว่า 4 ตันในการดำเนินการ

ด้านนายกอเกียรติ อินทร์รัช รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนาย



ไพศาล หวานแก้ว ส.อบจ. สุราษฎร์ธานี เขต อ.เคียนซา กล่าวว่า หลังลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ทำผสมด้วยยางพารา พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ถนนเส้นนี้มี

ความยืดหยุ่นอย่างมากและทนทานต่อการใช้งาน ดีกว่าไม่ใช้ยางพาราผสม ซึ่งถนนแบบนี้ใช้ยางพาราไม่น้อยกว่า 70% ของส่วนผสม จึงเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสวนอีกทาง



ถึงเวลาเขย่า 'กรมเศรษฐกิจ'

ดู ท้าจะหนักหนาสาหัสสำหรับ "ทีมเศรษฐกิจ" ที่นำโดย "ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" แม้จะทุ่มเทพลังงานชนิดมีเท่าไรไรก็ไม่ยิ่ง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังไม่มีความสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่อย่างใด

แม้ว่ารัฐบาลจะตีปี่ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่ชาวบ้านกลับรู้สึกวุ่นวายแฉงกว่าเดิม

ก็น่าสนใจอย่างที่รู้ๆ กันมีวิกฤตทุกวันนี่ส่วนหนึ่งจากปัญหาที่สั่งสมมานานไม่รู้ว่่ารัฐบาล เศรษฐกิจโลกทำท่าจะทรุดยิ่งกว่าเดิม กลไกราชการทำงานล่าช้า ข้าราชการเกียจคร้าน เฉลอะๆ ก็ได้เกียจคร้าน

หากไฟกั๊สไปยังทีมเศรษฐกิจเห็นแต่ "ดร.สมคิด" ที่แอ๊กชั่นที่ตามมาห่างๆ อย่าง "อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์" รุมว.คลัง ที่เหลือบางคนเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม อย่าง "แรงงาน" ไม่มีใครรู้ว่าชื่ออะไร "พล้งงาน" ก็เจียบหายเข้ากลีบเมฆพร้อมๆ กับเรื่องสัมปทานปีโตรเลียม

รัฐมนตรีที่มาจากสาย "ข้าราชการประจำ" และ "สาย

ทหาร" แพบไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นขึ้นเป็นอัน

แต่ที่หนักกว่าใครเจียบหายจากจอเรดาร์ไปคือๆ น่าจะเป็น "พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" รุมว.เกษตรฯ ไม่ว่าจะป็นปัญหาภัยแล้ง ราคาขายพารา ประมง โครงการบริหารจัดการน้ำล้วนเป็นเผือกร้อนในมือรัฐบาล ก็แพบไม่มีอะไรคืบ

จนมีข่าวลืออยู่ในข่ายเต็งหนึ่งที่จะถูกไล่ ก็น่าเห็นใจถ้าจะว่ากันแฟร์ๆ เกษตรฯเป็นกระทรวงใหญ่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ มีรัฐมนตรีคนเดียวยัง ึ่งก็ลำบาก

อาการน่าเป็นห่วงอีกคน "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รุมว.คมนาคม ดูเหมือนทำงานหนัก ด้วยความเป็นคนละเอียด ดูทุกเม็ดงานจึงเดินช้า

จะเห็นจากรถไฟฟ้าไทย-จีน ที่หวังจะให้ป็น "โบแดง" เจรจากันมา 10 รอบใน 2 ปี ยังไม่มีอะไรคืบ ยิ่งอยู่ๆ มีปัญหาจนแอร์ชำเติมเข้าไปอีก ผลงานอื่นๆ ก็ยังไม่มื่ออะไรเด่น อย่งไรก็ตามถ้าจะเขย่ากันใหม่จริงๆ ก็คงไม่เฉพาะแค่ 2 กระทรวง

ต้องยกเครื่องทั้งหมด

อย่าลื้มว่าการจัด "กรมเศรษฐกิจ" ที่ยั่วที่แล้วยังไม่สะเด็ดน้ำ มีเรื่อง "ต่างตอบแทน" และรักษาน้ำใจเพื่อนที่ออกหักรัฐมนตรีเอาไปกองป็นรองนายกฯ จึงไม่เหลือโควตารัฐมนตรีช่วยมาเสริมกระทรวงใหญ่อย่างเกษตรฯ อุตสาหกรรม ที่มีงานใหญ่ๆ ล้นมือ

เห็นที "บิ๊กตุ๋-ดร.สมคิด" ต้องรีบจัดแถวกันใหม่ก่อนที่เศรษฐกิจจะไหลลงเกินกว่าจะเอาอยู่

ทวี มีเงิน

สุราษฎร์ธานีเปิดรับสนับสนุนสินเชื่อ

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัด สุราษฎร์ธานี เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งป้องกันการทุจริต เพื่อประโยชน์ของชาวสวนยาง

ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งการเปิดรับสมัครครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของการดำเนินโครงการ โดยในครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13,834 ราย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้เสริมทดแทนราคาขายพาราที่ตกต่ำ

สำหรับในครั้งนี มีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1 แสนบาท ดอกเบี้ยผู้กู้ชำระร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 3 ต่อปี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือน 1 ครัวต่อ 1 สิทธิ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้.

‘อิหร่าน’เปิดตลาดรับไทย นำร่องส่งซื้อยาง 2 หมื่นตัน

อิหร่านลงนามเปิดตลาดนำเข้ายางพาราจากไทย 2 หมื่นตัน 2 ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของไทย เชื่อเป็นโอกาสดีที่จะขยายตลาดส่งออกเพิ่มในอนาคต

ผลจากการเดินทางเยือน“สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและรัฐสุลต่านโอมาน”ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจ เมื่อปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการค้าและสาธารณสุข โดยมีนายไชยยศ สันแจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และในฐานะผู้บริหารของบริษัทคริสตริงแอนด์อินดัสทรีจำกัด (มหาชน) และนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขานุการสมาคมยางพาราไทย และในฐานะผู้บริหารของบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ผู้บริหารของบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และในฐานะเลขานุการสมาคมยางพาราไทยและในฐานะผู้บริหารของบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือในการนำเข้ายางพาราจากไทยจำนวน 20,000 ตัน เป็นโครงการนำร่องสำหรับการเปิดสินค้ายางพาราระหว่างไทยกับอิหร่าน

สำหรับการนำเข้ายางพาราของอิหร่านมีการนำเข้ายางพารา ซึ่งเป็นการนำเข้ายางแท่งอยู่ปีละประมาณ 60,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณไม่ได้มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ แต่ก็เป็นการเปิดตลาดใหม่

การนำเข้ายางพาราของอิหร่านคล้ายๆ กับตลาดของบราซิลและรัสเซีย เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ที่มีการนำเข้ายางพาราในอนาคตรัฐบาลอิหร่านมีนโยบายที่จะสร้างอุตสาหกรรมยางล้อให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการได้เปิดตลาดและทำความรู้จักกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการมองอนาคตมากกว่า เพราะมีโอกาสในขยายตลาดยางพาราได้เพิ่มขึ้น

“เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว บริษัทก็มีลูกค้าที่อิหร่านอยู่แล้ว มีการนำเข้าประมาณ 10,000 ตัน

ต่อปี การไปครั้งนี้เพื่อต้องการดูความพร้อมด้านต่างๆ ด้วยว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการพัฒนาประเทศและความต้องการใช้ยางเป็นอย่างไร หากมีการพัฒนาประเทศมากขึ้น หรือมีการสร้างอุตสาหกรรมยางล้อขึ้น น่าจะเป็นผลดีต่อการส่งออกยางของไทย”

สำหรับปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำการค้าปัจจุบันกับอิหร่าน คงเป็นระบบการเงินที่ยังต้องใช้ระบบเงินสด มีการวางเงินมัดจำ 30% บางแห่ง 50% บางขณะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินก็ต้องทำผ่านดูไบ ฉะนั้นหากในอนาคตมีการเชื่อมโยงระบบการเงินถึงกัน น่าจะสามารถโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินในอิหร่านได้

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกยาง กล่าวว่า สำหรับโอกาสทางธุรกิจของยางพาราไทยในอิหร่านเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคต แม้ว่าตลาดจะไม่ใหญ่มาก แต่เป็นตลาดที่ควรเข้าไปศึกษา “ที่ผ่านมาบริษัทมีการส่งออกไปยังอิหร่านปริมาณมากพอสมควร แต่เป็นการส่งออกผ่านโดยผู้นำเข้าจากมาเลเซีย เนื่องจากเขาเป็นประเทศมุสลิมด้วยกัน”

อิหร่านจัดอยู่ในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีอนาคต การเดินทางเข้าไปของนายสมคิด เป็นการต่อยอดในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการทำการค้าของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการค้าระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือระหว่างเอกชนต่อเอกชนก็ตาม จึงเป็นมิติของผลทางด้านจิตวิทยาสำหรับสินค้ายางพาราได้

สำหรับในปี 2557 ไทยส่งออกสินค้าไปยังอิหร่าน มีมูลค่าทั้งสิ้น 322.16 ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและยางพารา ข้าว เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และผลไม้กระป๋องและแปรรูป สำหรับปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกไปยังอิหร่าน มูลค่า 181.20 ล้านดอลลาร์

:รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน

■ ผศ.ดร.อัคร พิศาลวานิช

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนรู้นโยบายยางพารามาลาเซีย

● หากไม่พูดเรื่องยางพาราในช่วงนี้ อาจจะถูกกลายเป็นคนไม่ทันสมัยได้เพราะ ราคาของพาราในช่วงที่ผ่านมาตกต่ำอย่างมาก และมีคนถามผมอยู่ตลอดว่า ราคาของพาราที่ลดลงอย่างนี้ ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างมาเลเซียจะเดือดร้อนหรือไม่ ผมก็ตอบว่า เป้าหมายของมาเลเซียของยางพารานั้น เด็ดขาดผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม่ใช่ขายวัตถุดิบ ฉะนั้นราคาวัตถุดิบที่ลดลงนั้น จะเป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิต ในจำนวนการผลิตยางพาราของโลกผลิตปีละ 12 ล้านตันนั้น เป็นของอาเซียน 90% ปี 2558 ไทยผลิตยางพาราได้ 4.3 ล้านตัน บนพื้นที่ปลูกจำนวน 19 ล้านไร่ ซึ่งได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 257 กก.ต่อไร่

อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในอาเซียน 22 ล้านไร่ผลิตได้ 3.7 ล้านตันมีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 170 กก.ต่อไร่ มาเลเซียผลิตได้ 7 แสนตัน บนพื้นที่ปลูกทั้งหมด 6 แสนไร่ (ลดลงปี 2543 ที่ปลูก 9 แสนไร่) ผลผลิต 220 กก.ต่อไร่ เวียดนามสามารถผลิต 1.3 ล้านตัน มีพื้นที่ปลูก 5.6 ล้านไร่ โดยจำนวนพื้นที่ 7 แสนไร่ในเวียดนามปลูกใน สปป.ลาวและกัมพูชา สปป.ลาวมีจำนวน 2 ล้านไร่ (มีนักลงทุนต่างชาติที่เป็นข้าพื้นที่ปลูกได้แก่ จีน ไทยและเวียดนาม) สามารถผลิตได้ 1 ล้านตัน

กัมพูชามีพื้นที่ปลูกยาง 1.8 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 5 แสนตัน พม่ามีพื้นที่ปลูก 3 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 2 แสนตัน ผมสามารถแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเน้นการผลิตวัตถุดิบประกอบด้วยไทย อินโดนีเซียและ CLMV กับกลุ่มเน้นผลิตภัณฑ์ยางพารามีประเทศเดียวคือมาเลเซีย ที่น่าสนใจก็คือมาเลเซียเป็นประเทศที่ปลูกและผลิตยางพาราน้อยที่สุดในประเทศอาเซียน แต่มีเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่แตกต่างจาก 5 ประเทศ

มาเลเซียได้ประกาศว่าจะเป็น “ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลก (Global Center of Excellence for Rubber)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการผลิตอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream Industries) ได้แก่

มาเลเซียประกาศ
เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์
ยางพาราของโลก
เน้นการผลิต
อุตสาหกรรม
ปลายน้ำ

ถุงมือยาง ยางรถยนต์ กาว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ. มาเลเซียได้บริหารจัดการอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ปัจจุบันเกษตรกรยางพาราของมาเลเซียมีจำนวน 4 แสนคน เกษตรกรรายย่อยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราไม่เกิน 250 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 95% ที่เหลือเป็นรายใหญ่ 5% เกษตรกรรายกลุ่มนั้นมีหน่วยงานของรัฐฯ ดูแล ได้แก่ FELDA (Federal Land Development Authority) ทำหน้าที่จัดสรรที่ดินทำกินและดูแลเกษตรกรรายย่อยในชนบท เพื่อปลูกยางพาราและปาล์ม รายละ 25 ถึง 36 ไร่ และมีการตั้งบริษัท Felda Global Venture Holding Sdn. Bhd เพื่อนำยางพาราออกไปขายในตลาดโลก นอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียน ศูนย์พยาบาลและการจ้างงาน RISDA (Rubber Industry Smallholders Development Authority) ทำหน้าที่พัฒนาเกษตรกรยางพาราให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวและเลี้ยงนกกระจกเทศ และหน่วยงาน FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority Berhad) ทำหน้าที่ฟื้นฟูที่ดินและจัดสรรที่ดิน

เพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรรายใหญ่นั้นจะมีกลุ่มบริษัท Sime Darby เป็นผู้ดูแล ที่ตั้งเมื่อปี 2453 เพื่อทำอุตสาหกรรมยางพารา ต่อมาบริษัทได้ขยายไปทำธุรกิจ 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินค้าเกษตรที่เป็นธุรกิจหลักได้แก่ ปาล์มน้ำมันปลูกในมาเลเซีย 1.5 ล้านไร่ ยางพารา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจพลังงาน มีบริษัทในเครือทั้งหมด 270 บริษัท ใน 23 ประเทศมาเลเซียยังมีคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกยางพารา (Malaysia Rubber Export Promotion Council : MREPC) เพื่อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราในตลาดโลก อยู่ภายใต้การกำกับกระทรวงเพาะปลูกเพื่ออุตสาหกรรมและสินค้า ปัจจุบันมีสำนักย่อยตั้งในสหรัฐฯ ยุโรปและจีน

ส่วนคณะกรรมการยางพารามาเลเซีย (Malaysia Rubber Board :MRB) ที่ดูแลอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ มีหน่วยย่อยประกอบด้วยสถาบันวิจัยยางพารา (Rubber Research Institute of Malaysia :RRIM) คณะกรรมการพัฒนาและวิจัยยางพารา (Malaysia Rubber Research Development Board : MRRDB) และคณะกรรมการอนุญาตแลกเปลี่ยนยางพารา (Malaysia Rubber Exchange Licensing Board : MRELB) อุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียเป็นหนึ่งในกิจกรรมเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในจำนวน 12 กิจกรรมเศรษฐกิจที่รัฐบาลมาเลเซียต้องการผลักดันให้สำเร็จในปี 2020

อุตสาหกรรมยางพาราจึงกลายเป็นหนึ่ง “ฟันเฟือง” ที่จะทำให้รายได้ของคนมาเลเซียเพิ่มขึ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ภายใต้นโยบายที่ชื่อว่า “National Key Economic Areas 2020: NKEA 2020” ซึ่งนโยบายนี้มีมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ ที่ได้นำเสนอ “วิสัยทัศน์ 2020 (VISION 2020 หรือ Wawasan 2020)” เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน 30 ปีข้างหน้า (1990 ถึง 2020) ซึ่งขณะนั้นรายได้ต่อหัวของคนมาเลเซีย อยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี และจากตัวเลขล่าสุดปี 2011 ของ IMF คนมาเลเซียมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 10,085 ดอลลาร์ ต่อคนต่อปี และในปี 2020 มีเป้าหมายเป็น 15,000 ดอลลาร์ ต่อคนต่อปี การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียที่มีความเข้มแข็งทั้งระบบของห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับผลผลิตของยางพาราจากเกษตรกรรายย่อยนั้นแตกต่างจากผลผลิตชาวสวนยางพาราของไทย เพราะว่าของมาเลเซียของเค้าจะผลิตยางก้อนถ้วย (Cup Lump) ประมาณ 99% ที่เหลือเป็นน้ำยางสด (Field Latex) ในขณะที่การผลิตของประเทศจะกลับกันกับของมาเลเซีย นั่นคือผลผลิตของไทย 92% เป็นน้ำยางสดที่เหลือเป็นยางก้อนถ้วย เหตุผลที่มาเลเซียนิยมผลิตยางก้อนถ้วยเพราะขาดแคลนแรงงานในการเก็บหลังจากกรีดยังเรียบร้อยแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งคือ อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream Industries) มีการพัฒนายาวนาน มีบริษัทใหญ่ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เช่น บริษัท MARDEC (Malaysia Rubber Development Corporation) บริษัท Lee Rubber และบริษัท Tiong Huat Rubber เป็นต้น

บริษัทเหล่านี้จะแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่ง (Block Rubber) ที่สำคัญคือ SMR10 และ SMR20 ซึ่งยางประเภทนี้ถูกนำไปเพื่อผลิตยางรถยนต์ นอกจากนี้มาเลเซียยังผลิตอุตสาหกรรมปลายน้ำอื่นๆ ที่ใช้น้ำยางชั้นเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์ถุงมือ กาว ถุงยางอนามัย และ ยางยึด เป็นต้น วัตถุดิบส่วนใหญ่เกือบ 100% นำเข้ามาจากประเทศไทย ในอนาคตหากมาเลเซียจะเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลกจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อวัตถุดิบยังต้องพึ่งพิงจากต่างประเทศ ทางออกของเค้าก็คือ มีการตั้งเป้าหมายว่ามาเลเซียจะต้องผลิตน้ำยางชั้นเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 10% การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาเลเซียหันมาผลิตน้ำยางชั้นมากขึ้น และขณะนี้กำลังทดลองใช้หุ่นยนต์ในการเก็บผลผลิตยางพารา หากเค้าทำสำเร็จก็สามารถเดินเก็บผลผลิตน้ำยางสดเพื่อไปผลิตต่อเป็นน้ำยางชั้นได้เพิ่มขึ้น

‘ยิ้มสยาม’ส่งหมอนยาง คอตลาตลาว-เวียตนาม

■ บิสาบาค กังวาลวงศ์

บริษัท สไมล์ กรุ๊ปฯ เดินหน้าผลิตหมอนยางพารา 100% แบรินด์ “ยิ้มสยาม” สร้างรายได้นับ 10 ล้านบาท คาดปีนี้ยอดขายเพิ่ม 100% ระบุเงินเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก เตรียมขยายหาพาร์ตเนอร์ขายสินค้าในลาวและเวียตนาม เหตุมีกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจีนเข้าไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มั่นใจทำตลาดฉลุย

นายรัฐพงษ์ ทัศนิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไมล์ กรุ๊ป 999 (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จำหน่ายและส่งออกหมอนยางพารา ยี่ห้อ “ยิ้มสยาม” เปิดเผยว่า ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ มาประมาณ 1 ปี โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อสินค้ากลับไป เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นช่องทางการตลาดในพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจซื้อกลับไปอันดับแรกคือกลุ่มจิวเวลรี่ รองลงมาคือกลุ่ม

อ่านต่อ ■ หน้า 2

บริเวณถนนศรีดอนชัย จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ไม่ปวดหลังและต้นคอ มีอายุการใช้งานนานนับ 10 ปี ปัจจุบันทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคอตลาตเพื่อการส่งออกเข้าไปจำหน่ายยัง ลาว เวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวจีน เริ่มเข้าไปท่องเที่ยวและลงทุนดำเนินธุรกิจ จึงคาดว่าจะเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน โดยจะติดต่อหาพาร์ตเนอร์เพื่อกระจายสินค้าออกไปจำหน่าย

นายรัฐพงษ์ กล่าวว่ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทสามารถบีบอัดด้วยระบบสุญญากาศ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการถือสินค้าขึ้นเครื่องเอง ราคาหมอนจำหน่ายเริ่มต้นที่ 2,800 -3,200 บาท เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า โดยมียอดจำหน่ายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาประมาณ 3,000 ใบ ส่วนราคาที่ยอนเริ่มต้นที่ 27,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ผลิตชุดเครื่องนอนยางพาราสำหรับเด็กอ่อนออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้รักสุขภาพซื้อเป็นของฝาก สาเหตุที่ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่อนข้างสูง เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าในเกรดเดียวกับที่บริษัทผลิตออกมาจำหน่ายราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น การมีร้านค้าเข้ามาเปิดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อยอดการจำหน่ายของทางบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ที่ใช้ยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์ในการผลิต สินค้าจึงมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานตามระบบสากลอายุการใช้งานนาน

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเมื่อปีที่ผ่านมามีประมาณ 10 ล้านบาท โดยคาดว่าในปีนี้จะมียอดได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากตลาดมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวจีนมีการรอกต่อถึงคุณภาพสินค้า จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่ร้านเพื่อซื้อสินค้ากลับไป และบางรายเข้ามาติดต่อสั่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในจีน นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าคนไทยเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมสนใจลูกค้าเริ่มตื่นตัวเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องนอนที่ถูกต้องลักษณะ



‘ยิ้มสยาม’

ต่อจาก ■ หน้า 1

ยางพารา ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อมั่นสินค้ายางพาราที่ผลิตจากประเทศไทย เนื่องจากน้ำยางพาราที่นำมาผลิตสินค้าออกจำหน่ายมีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย บริษัทจึงได้เริ่มติดต่อกับโรงงานผลิตสินค้ายางพาราที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้มีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ “ยิ้มสยาม” ส่งให้กับบริษัทเพื่อการจำหน่าย

สำหรับกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มส่งออกร้อยละ 60 ส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเมืองปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง หนานหนิง ฉงชิ่ง และสิบสองปันนา และกลุ่มลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อสินค้าจากหน้าร้านที่เปิดจำหน่ายอยู่

ได้เลือกใช้ยางพาราคุณภาพสูงที่สุด ไม่มีการเจือปนด้วยขี้ยาง หรือวัสดุฟองน้ำ ผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานปราศจากกลิ่นยาง ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ

ด้านการแข่งขันในพื้นที่มีร้านค้าที่เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นจำนวนมากกว่า 50 แห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อยที่รับสินค้าจากที่อื่นมาจำหน่ายในราคาถูก แต่คุณภาพของสินค้าอาจไม่ได้มาตรฐาน มีส่วนผสมของขี้ยางและฟองน้ำเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ อายุการใช้งานสั้นโดยมี

เร่งเครื่องตรวจร้านค้าปุ๋ย-สารเคมี

ส่ง‘สารวัตรเกษตร’สอบเข้ม-รอบ1เดือนอายัดแล้วกว่า3พันกก.

“กรมวิชาการเกษตร” ส่งสารวัตรเกษตรและเครือข่าย เดินหน้าตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศอย่างเข้มข้น สกัดปุ๋ย-สารเคมีปลอม เผย 1 เดือนอายัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพไปแล้วกว่า 3,000 กก. พร้อมแจ้งปริมาณนำเข้าปุ๋ยย้อนหลัง 2 ปี ลดลงต่อเนื่อง เหตุภัยแล้งกระทบเกษตรกรอย่างหนัก ส่งผลผู้ประกอบการชะลอการลงทุน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืชอย่างเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและให้เห็นผลภายใน 3 เดือน โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กรมได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรกว่า 400 นาย ตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศอย่างละเอียดซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4,606 แห่ง พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างและสั่งอายัดเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ แบ่งเป็นปุ๋ย จำนวน 60 ตัวอย่าง อายัดปุ๋ยชนิดเม็ด 3,151.18 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 6 ลิตร วัตถุอันตราย



สมชาย ชาญณรงค์กุล

จำนวน 64 ตัวอย่าง อายัด 37 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 452.5 ลิตร และพันธุ์พืช จำนวน 24 ตัวอย่าง อายัด 41.38 กิโลกรัม เมื่อลองเปรียบเทียบปริมาณการนำเข้าปุ๋ยในประเทศไทยย้อนหลังไป 2 ปี พบว่า ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยลดลงเรื่อยๆ โดยปี 2557 ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยมาประมาณ 5,400,000 ตัน เป็นเงินถึง 66,375,000,000 บาท ต่อมาในปี 2558 นำเข้าปุ๋ยทั้งประเทศลดลง เหลือเพียง 4,650,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 56,700,000,000 บาท ลดลงจากปี 2557 ถึงร้อยละ 14 และเมื่อมาเปรียบเทียบกับ การนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม 2559 เพียงเดือนเดียว มีการนำปุ๋ยเข้ามาทั้งสิ้น 151,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีการนำเข้ามา จำนวน 310,000 ตัน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 51 เลยทีเดียว

สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าปุ๋ยลดลงนั้น อาจเกิดจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้พื้นที่ในการทำการเกษตรลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนผลิตปัจจัยการ

ผลิตไว้เพื่อรอจำหน่ายเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งเรื่องต้นทุนสินค้าและการตลาด จึงชะลอการผลิตไว้ก่อน ประกอบกับการที่เกษตรกรงดทำนาปรังและปัญหาการขาดน้ำ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปุ๋ยสำหรับข้าวและยางพาราลดลงตามไปด้วย

“จากการที่กรมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมอบหมายให้สารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งตรวจสอบและจับกุมร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีปลอมให้กับเกษตรกรมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้สารวัตรเกษตรติดตามตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตตามฤดูกาลผลิตพืช รวมถึงจับดาสุตรปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้ทุกสูตรและทุกระยะเวลาที่ใช้ในพืชด้วย เพื่อควบคุมและลดปัญหาการเร่จำหน่ายปุ๋ยปลอมในพื้นที่ ถือเป็นต้นทางของการลดต้นทุนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากเกษตรกรจะได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ออกมาก็มีคุณภาพ ขายได้ราคา” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว



● พล.จิบรัสเซียซื้อข้าว-ยาง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะเดินทางไปเยือนรัสเซียและเบลารุส เพื่อหารือขยายการค้า การลงทุน และเตรียมการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดือนพฤษภาคมนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของรัสเซียเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-รัสเซีย และจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี เพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะยางพาราและข้าว พร้อมนำเอกชน 37 รายเจรจาเพิ่มการค้า

■ บรรจุมารประชุมใหญ่ที่พังงา/หนูนให้เป็นส่วนผสมทำถนน

สมาพันธ์อบจ.ใต้ถกแก้ราคายาง

พังงา : นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา ในฐานะประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้กล่าวว่าตามที่ประชุมได้ไว้วางใจให้ตนเองเป็นประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ในครั้งต่อไปที่จังหวัดพังงา ซึ่งจะมีการพูดคุยในการแก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำ การเก็บภาษีโรงแรม และการดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ โดยได้เน้นหนักในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิ

ภาค รวมถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

“โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำได้นำเสนอเบื้องต้นแก่สมาชิกของสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ให้เร่งโครงการที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม เช่น การทำถนนที่มีส่วนผสมจากยางพารา การทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา และแนวโน้มนำมาจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา และแนวโน้มนำมาจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา นับว่าเป็นการแก้ปัญหาการค้ายางพาราที่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราประสบอยู่ในขณะนี้” นาย



อบจ.พังงา กล่าว

'สมคิด' กอดก๊ีบ-เร่งขายยางให้รัสเซีย

เผย'บิกตู'นำร่องไว้แล้วมั่นใจสู่อินโดฯ-มาเลเซียได้

'สมคิด' สวมบทเซลส์แมน บินถกขายยางพาราให้รัสเซีย 8 หมื่นตัน หวังปิดดีลที่'บิกตู'นำร่องไว้ก่อนหน้านี้ แต่รับหนี้ย่อยหนักเพราะมีคู่แข่งสำคัญทั้งอินโดฯ-มาเลเซียที่ครองตลาดอยู่ แถมยางไทยราคาแพงกว่าด้วย เผยต้องเน้นคุณภาพที่เหนือกว่า

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 22-27 ก.พ.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปรัสเซีย เพื่อหารือกับภาครัฐและเอกชน ถึงการรับซื้อยางพาราจากไทยจำนวน 8 หมื่นตัน แม้จะเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ของไทย แต่รัสเซียเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ มีแนวโน้มที่จะใช้ยางพารามากขึ้นในอนาคต

ในแต่ละปีรัสเซียต้องการใช้ยางประมาณ 1 แสนตัน ส่วนใหญ่นำเข้าจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในลักษณะของยางแท่ง ส่วนไทยส่งออกไปยังตลาดนี้เพียงปี 12,500 ตัน แยกเป็นยางแท่ง 12,000 ตันและยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 จำนวน 500 ตัน อย่างไรก็ตามการเจรจาครั้งนี้จะไม่ลงนามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็ม โอยู แต่เป็นเพียงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของรัสเซีย

"รัสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่ตลาดยางพาราของรัสเซียขณะนี้ยังเป็นของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ดังนั้นไทย

จึงพยายามที่จะแทรกเข้าไป เริ่มจากการแทนสัดส่วนการตลาดของ 2 ประเทศนี้ก่อน โดยใช้จุดแข็งเรื่องคุณภาพ แม้ราคาไทยจะสูงกว่า ปัญหาการส่งออกของไทยในตลาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการขนส่งทางน้ำที่ต้องอ้อมไปยังสหภาพยุโรปหรืออียูก่อน ทำให้ใช้เวลาการขนส่งนาน และราคายางพาราไทยจะสูงกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียประมาณ 1-2 บาท/ก.ก. สำหรับยางแผ่นดิบรมควัน 3-4 บาท/ก.ก. สำหรับยางแท่ง"

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในการเข้าพบระหว่างพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายแดนนิส วี แมน ทูรออฟ รมว.อุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา รัสเซียแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อยางพาราจากไทย 8 หมื่นตัน โดยเสนอแนวทางคือการซื้อโดยตรง หรือแลกเปลี่ยนกับอากาศยาน ยุทโธปกรณ์จากรัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมา เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งรัฐและเอกชน อยู่ระหว่างการพิจารณาหาวิธีแนวทางการขยายการส่งออก ในขณะที่การค้าด้วยแนวทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันนั้นเป็นหน้าที่การเจรจาโดยกระทรวงพาณิชย์ของไทย

ราคายาง

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มีนาคม 2559	เมษายน 2559
	กรุงเทพฯ ส่งขลา	กรุงเทพฯ ส่งขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	46.65	46.40	46.85	46.60
ชั้น 2	46.05	45.80	46.25	46.00
ชั้น 3	45.50	45.25	45.70	45.45
ชั้น 4	45.20	44.95	45.40	45.15
ชั้น 5	44.75	44.50	44.95	44.70

ยางแท่ง

STR5L	43.00	42.75	43.20	42.95
STR20	38.55	38.30	38.75	38.50
น้ำยางชั้น 60%	28.60	28.35	28.80	28.55

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้มี 24 สัญญา มูลค่าซื้อขายที่ 5.2 ล้านบาท (23/02/2559)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้

มีปริมาณการซื้อขาย 24 สัญญา มูลค่า 5.2 ล้านบาท

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,007 สัญญา ลดลง 24 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

MAR 16 43.50 43.50 24

APR 16 44.00 - 0

MAY 16 45.60 - 0

JUN 16 45.70 - 0

JUL 16 44.20 - 0

AUG 16 45.80 - 0

SEP 16 45.85 - 0

รวม 24

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19/02/59)